



245 10

รายงานการวิจัย

เรื่อง

30 16 การศึกษาสภาพและความต้องการในการปรับปรุงการใช้ภาษาไทย
 ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ = f/c
 A Study of Thai Usage and Needs in Using
 Thai Language Improvement among Students
 in Institutions of Higher Education in
 Southern Thailand 12 100

1100/10 ผศ.ดร.สุจิตรา จรจิตร

ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Order Key	16440
BIB Key	148881

เลขหมู่	PLA167 672 2541
เลขทะเบียน	19/ก.ค. 2541

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องสภาพการใช้ภาษาไทย และความต้องการปรับปรุงการใช้ภาษาไทยของ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการใช้ภาษาไทยใน ปัจจุบันของนักศึกษา และความต้องการปรับปรุงการใช้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 590 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากนักศึกษาใน 4 สถาบันภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันราชภัฏสงขลา และสถาบันราชภัฏยะลา เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจำนวน 1 ชุด ดำเนินการเก็บข้อมูลในภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน t-test และ ANOVA ผลการ วิจัยพบว่า

1. สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันของนักศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด อยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาคาดหวังให้มีทักษะทั้ง 4 ด้านอยู่ใน ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาที่มีชีวิตสังคมแตกต่างกันพบว่า นักศึกษาที่มีเพศ ศาสนา อายุแตกต่างกัน มีสภาพการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษาที่สังกัดคณะ และสถาบันแตกต่างกัน มีสภาพการใช้ภาษาไทย เฉพาะด้านการฟังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ความต้องการปรับปรุงการใช้ภาษาไทย พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มมีความต้องการ ปรับปรุงการใช้ภาษาไทย และส่วนใหญ่ต้องการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาไทยในแต่ละด้าน เรียงตามลำดับ คือ การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เมื่อเปรียบเทียบความต้องการปรับปรุง การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาที่มีชีวิตสังคมแตกต่างกัน พบว่า นักศึกษานหญิงมีความต้องการ ปรับปรุงการใช้ภาษาไทยในทุกด้านและโดยรวมสูงกว่านักศึกษาชาย นักศึกษาที่สังกัดสถาบัน ราชภัฏยะลา มีความต้องการปรับปรุงการใช้ภาษาไทยในทักษะ 4 ด้าน สูงกว่านักศึกษา ทุกสถาบัน และหากพิจารณาความต้องการปรับปรุงการใช้ภาษาไทยโดยรวมทุกด้าน พบว่า นักศึกษาสังกัดสถาบันราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการปรับปรุงการใช้ ภาษาไทยสูงกว่านักศึกษาจากสถาบันทักษิณอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ